

Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Hòa chung niềm vui mừng, phấn khởi của cả nước, những ngày này, khắp các nẻo đường, tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều rực rỡ sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội.

Từ nhiều ngày nay, đội ngũ công nhân, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị gấp rút hoàn thiện các phần việc chỉnh trang đô thị, trang trí cây xanh, thảm hoa, tháp hoa để làm đẹp cảnh quan đường phố chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Mặc dù nhiệt độ xuống khá thấp song mọi người đều làm việc với tinh thần rất hăng say. Chị Phạm Thị Hoàn, Đội công viên cây xanh cho biết: Tôi được giao nhiệm vụ trang trí những tháp hoa, cột cờ khu vực Quảng trường 14/10. Tôi và các đồng nghiệp đều nhận thấy đây là việc làm rất ý nghĩa nên làm việc

kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc. Để mọi tuyến đường xanh, sạch, đẹp, công nhân, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị được huy động tối đa, để cao tinh thần trách nhiệm, luôn miệt mài, cần mẫn để hoàn thành sớm các phần việc. Ngoài ra, Công ty còn tăng cường công tác vệ sinh môi trường; cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, các thảm lá màu, trồng hoa; sửa chữa điện trang trí, cải tạo đèn chiếu sáng ở một số vị trí trên các tuyến đường. Ông Vũ Đình Hành, Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2021, Công ty có nhiều đổi mới trong trang trí so với năm 2020, tập trung vào một số điểm

chính như: Quảng trường 14/10, đường Lê Lợi, trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đường Võ Nguyên Giáp, Đền thờ Bác Hồ... Tại Quảng trường 14/10, Công ty trang trí 4 tháp hoa và lựa chọn hoa có sắc màu đỏ và vàng tạo cảnh quan tươi sáng, rực rỡ chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Những ngày này, trên khắp các nẻo đường từ thành thị tới nông thôn, mỗi người dân đều cảm thấy hân hoan, phấn khởi trước sắc màu rực rỡ của cờ, hoa, những tấm pa nô, áp phích, những bức tranh tuyên truyền, cổ động hướng về Đại hội XIII của Đảng. Ông Trần Văn Hải, tổ 10, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình cho

biết: Mỗi sáng bước ra đường, đi trên các tuyến phố rực rỡ sắc màu của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIII của Đảng khiến lòng tôi rộn ràng như đang sống trong ngày hội lớn. Tại tổ dân phố số 10 chúng tôi, các chi hội đã tiến hành tổng vệ sinh các tuyến đường, ngõ phố, phân công nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự đô thị trên địa bàn đồng thời treo cờ hoa rực rỡ tại khu dân cư để chào mừng Đại hội, qua đó giữ gìn kỷ vọng vào một kỳ Đại hội thành công rực rỡ, mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của nước nhà. Theo bà Phan Thị Hà, Trưởng phòng Xây dựng



nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo không khí vui

tươi, phấn khởi trước, trong và sau Đại hội với nhiều hình thức: tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan dưới hình thức pa nô, áp phích, cổng chào, khẩu hiệu, biển tường, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trung tâm các huyện, thành phố, khu đông dân cư, các trục

đường chính, cửa ngõ của tỉnh. Kiểm tra và yêu cầu tháo dỡ các pa nô, băng rôn, khẩu hiệu đã cũ, không còn phù hợp, không đúng vị trí quy định ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Cùng với sắc màu rực rỡ của cờ hoa, một bầu không khí thi đua sôi nổi hướng về Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đang lan tỏa từ thành thị đến nông thôn. Tất cả người dân trong tỉnh đều đặt trọn niềm tin vào thành công của Đại hội, xa hơn nữa là chặng đường phát triển về vang, tương lai tươi sáng của đất nước.

ĐÀO QUYN



VŨ THƯ Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Vũ Thư triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Khu 2ha đất bãi của anh Phạm Văn Nhiệm, thôn Mễ Sơn 1, xã Tân Phong cách đây một năm vẫn còn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Nắm bắt được chủ trương của cấp ủy, chính quyền xã khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung; đồng thời, chúng kiến hiệu quả nhiều mô hình tích tụ ruộng đất trên địa bàn, anh Nhiệm đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ trong khu vực, sau đó cải tạo để trồng rau sạch cung cấp cho các công ty, nhà hàng, siêu thị. Anh Nhiệm cho biết: Ở khu vực này, mỗi hộ chỉ có 1 - 2 miếng đất nhỏ lẻ, do xa khu dân cư, chuột hay phá nên họ không làm gì, bỏ hoang rất lãng phí. Sau khi thuê lại, tôi tiến hành cải tạo đất và đưa vào trồng cây ngải tía. Cây ngải tía ít phải chăm bón, gần như không phải sử dụng đến thuốc trừ sâu. Hiện tại tôi mới tích tụ được 2ha đất và mới đưa vào trồng được 1ha, còn lại đang làm đất, diệt cỏ do ruộng đất để lâu năm cỏ mọc nhiều. Anh Lại Xuân Quang, Giám đốc HTX DVNN xã Tân Phong cho biết: Mô hình của anh Nhiệm là một trong rất nhiều mô hình tích tụ ruộng đất của xã. Từ mô hình tích tụ ban đầu của anh Lê Tiến Mạnh, thôn Ô Mễ 2, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhân rộng mô hình, đến nay toàn xã có 28 mô hình, trong đó mô hình



Xã Tân Hòa (Vũ Thư) ngập tràn sắc hoa do chị em phụ nữ trồng và chăm sóc.

tích tụ là từ 2 - 3ha, mô hình tích tụ lớn từ 15 - 30ha. Theo đồng chí Trần Xuân Nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Vũ Thư: Bám sát chủ trương của cấp ủy, chính quyền xã khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung; đồng thời, chúng kiến hiệu quả nhiều mô hình tích tụ ruộng đất trên địa bàn, anh Nhiệm đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ trong khu vực, sau đó cải tạo để trồng rau sạch cung cấp cho các công ty, nhà hàng, siêu thị. Anh Nhiệm cho biết: Ở khu vực này, mỗi hộ chỉ có 1 - 2 miếng đất nhỏ lẻ, do xa khu dân cư, chuột hay phá nên họ không làm gì, bỏ hoang rất lãng phí. Sau khi thuê lại, tôi tiến hành cải tạo đất và đưa vào trồng cây ngải tía. Cây ngải tía ít phải chăm bón, gần như không phải sử dụng đến thuốc trừ sâu. Hiện tại tôi mới tích tụ được 2ha đất và mới đưa vào trồng được 1ha, còn lại đang làm đất, diệt cỏ do ruộng đất để lâu năm cỏ mọc nhiều. Anh Lại Xuân Quang, Giám đốc HTX DVNN xã Tân Phong cho biết: Mô hình của anh Nhiệm là một trong rất nhiều mô hình tích tụ ruộng đất của xã. Từ mô hình tích tụ ban đầu của anh Lê Tiến Mạnh, thôn Ô Mễ 2, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhân rộng mô hình, đến nay toàn xã có 28 mô hình, trong đó mô hình

nhiều lao động địa phương. Ngoài vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế của huyện thời gian qua còn tập trung vào tuyên truyền, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất để sản xuất cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy và cách làm, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các mô hình “Dân vận khéo” tập trung vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân

cư và nếp sống văn minh; vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; phát huy tinh thần tương thân tương ái, từ thiện, nhân đạo vì cuộc sống cộng đồng; tích cực bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình có ý nghĩa nhân văn, xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng như mô hình “Thu gom phế liệu, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Duy Nhất; mô hình “Đường hoa phụ nữ” của Hội LHPN xã Tân Hòa... Đặc biệt, trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần tích cực vận động, khuyến khích các

tầng lớp nhân dân đóng góp tinh thần, vật chất, hiến đất, góp công, kinh phí quyết tâm hoàn thành nhanh, bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Năm 2019, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới năng cao và nông thôn mới kiểu mẫu được các địa phương tích cực triển khai, trong đó xã Nguyễn Xá đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phong trào “Dân vận khéo” được tập trung chỉ đạo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và giải quyết các vấn đề tồn đọng bức xúc, vướng khó khăn, vướng mắc của nhân dân ngay từ cơ sở. Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Chính vì vậy, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song kinh tế của huyện Vũ Thư vẫn giữ được sự tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên 11.390 tỷ đồng, tăng 2,42% so với năm 2019. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được củng cố.

ANH ĐÀO

Thu nhận 709 đơn vị máu trong ngày hội “Chủ nhật đỏ”

Sáng ngày 24/1, tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Bảo Tiến Phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức ngày hội “Chủ nhật đỏ”. Đây là đợt thứ 2 trong năm 2021, ngày hội “Chủ nhật đỏ” được tổ chức tại Thái Bình.



Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, ngày hội “Chủ nhật đỏ” đã thu hút 750 cán bộ, giảng viên, sinh viên đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức thu được 709 đơn vị máu an toàn. Như vậy, sau 2 đợt tổ chức, ngày hội “Chủ nhật đỏ” năm 2021 tại Thái Bình thu nhận 871 đơn vị máu.

Những đơn vị máu thu nhận được sẽ góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ, phục vụ trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh dịp tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới.

THU HOÀI

HƯNG HÀ Gần 100 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong hoạt động công đoàn

Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà và vũ tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đến nay, toàn huyện có trên 8.200 đoàn viên công đoàn. Năm 2020, các cấp công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tập trung triển khai và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác. Hoạt động công đoàn có nhiều chuyển biến theo sát nhu cầu của đoàn viên, người lao động.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, năm 2021 các cấp công đoàn huyện Hưng Hà tiếp tục đổi mới hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về Đảng, về công đoàn đối với đội ngũ đoàn viên, người lao động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua; 89 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, giấy khen của UBND huyện Hưng Hà; 15 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công đoàn”.

MAI THƯ

40,51 tỷ đồng giảm giá bán điện cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc về triển khai thực hiện hỗ trợ giá bán điện cho khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong đợt 2 là khách hàng sinh hoạt, các cơ sở lưu trú du lịch, kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông và miễn, giảm tiền điện cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 40,51 tỷ đồng.

Trước đó, đợt 1, Công ty Điện lực Thái Bình đã giảm giá điện cho tất cả khách hàng sử dụng điện và miễn, giảm tiền điện cho các cơ sở khám chữa bệnh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 127,59 tỷ đồng.

MẠNH THẮNG